

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๘๘



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้ภารกิจด้านการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขเป็นภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุขจากสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ชุมชน/
หมู่บ้าน จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน/
หมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน การจัดบริการสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนและการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและเป็นข้อมูลในการจัดทำ
ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๕๕ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการ-
ปกครองท้องถิ่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย จ.พลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔

จังหวัด.....(ก)

ลำดับ	ชื่อ อปท.	จำนวน ชุมชน/ หมู่บ้าน	อปท. ได้รับ งบประมาณ (บาท)	อปท. จัดสรร ให้ ชุมชน/ หมู่บ้าน (แห่ง)	ชุมชน/ หมู่บ้าน ได้รับ งบประมาณ แต่ละ แห่ง (บาท)	งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (บาท)				ปัญหาและ อุปสรรค		
						กิจกรรมที่ ๑	กิจกรรมที่ ๒	กิจกรรมที่ ๓	งบประมาณ คงเหลือ			
๑.	A อ. สอง	12	120,000	12	10,000	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๒)	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๓)	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๔)	0
						งบรวม มอบ ให้	งบรวม มอบ ให้ - งบเร่ง รัด - งบ นอก แผน	งบรวม มอบ ให้ - งบเร่ง รัด - งบ นอก แผน	งบรวม มอบ ให้ - งบเร่ง รัด - งบ นอก แผน			
๒.	B อ. สาม	9	90,000	9	10,000	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๒)	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๓)	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๔)	
						งบรวม มอบ ให้	งบรวม มอบ ให้ - ค่า วิทยากร อบรม อสม. น้อย	งบรวม มอบ ให้ - ค่าจ้าง ทำป้าย รณรงค์	งบรวม มอบ ให้ - ค่า วิทยากร อบรม อสม. น้อย			
๓.	C อ. สี่	14	140,000	14	5,000	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๒)	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๓)	โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (๔)	
						งบรวม มอบ ให้	งบรวม มอบ ให้ - ค่าอาหาร ว่างประชุม	งบรวม มอบ ให้ - ค่าอาหาร ว่างประชุม	งบรวม มอบ ให้ - ค่าอาหาร ว่างประชุม			

*งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม หมายถึง ชุมชน/หมู่บ้านได้รับงบประมาณในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

- สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตามหนังสือ มท ๐๘๘๑.๓/ว ๒๐๑๘ ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘
- กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข พร้อมงบประมาณที่ใช้ตามรายโครงการ
- กิจกรรมที่ ๒ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ ของชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมงบประมาณที่ใช้ตามรายโครงการ
- กิจกรรมที่ ๓ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) พร้อมงบประมาณที่ใช้ตามรายโครงการ

**งบประมาณคงเหลือ (๕) หมายถึง ช่อง (๑) ถึง ลบด้วย ช่อง { (๒) + (๓) + (๔) }